

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 2/2562
วันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิมล กำลั้งฤทธิ	ประธานสภาฯ	วิมล กำลั้งฤทธิ	
2	นายสมบัติ ใจกว้าง	รองประธานสภา	สมบัติ ใจกว้าง	
3	นายหนูกุล พุดพวง	สมาชิกสภาฯ ม.1	หนูกุล พุดพวง	
4	นายปัญญา มูลเคน	สมาชิกสภาฯ ม.1	ปัญญา มูลเคน	
5	นายพงศ์คิด หนูซิ้ม	สมาชิกสภาฯ ม.2	พงศ์คิด หนูซิ้ม	
6	นางสาวอุไรวรรณ ศรีวงค์	สมาชิกสภาฯ ม.2	อุไรวรรณ ศรีวงค์	
7	นายสุทา นุชภิเรนทร์	สมาชิกสภาฯ ม.4	สุทา นุชภิเรนทร์	
8	นายตรี ต่อเงิน	สมาชิกสภาฯ ม.4	ตรี ต่อเงิน	
9	นายอนันต์ ชำนาญ	สมาชิกสภาฯ ม.5	อนันต์ ชำนาญ	
10	นายลือชา ก่อกำลั้ง	สมาชิกสภาฯ ม.5	ลือชา ก่อกำลั้ง	
11	นายอิทธิพล สายสี	สมาชิกสภาฯ ม. 6	อิทธิพล สายสี	
12	นายประดิษฐ์ ทองคำ	สมาชิกสภาฯ ม. 6	ประดิษฐ์ ทองคำ	
13	นายปูน มิตรมาตร	สมาชิกสภาฯ ม.7	ปูน มิตรมาตร	
14	นายดอกรัง ศรีชานา	สมาชิกสภาฯ ม.7	ดอกรัง ศรีชานา	
15	นายบุญเรือง จันทรเรืองศรี	สมาชิกสภาฯ ม.8	บุญเรือง จันทรเรืองศรี	
16	นายสวาท กงทอง	สมาชิกสภาฯ ม.9	สวาท กงทอง	
17	นางหนูปิ่น สุภาพร	สมาชิกสภาฯ ม.10	หนูปิ่น สุภาพร	
18	นายปรีชา ศรีมินิลา	สมาชิกสภาฯ ม.10	ปรีชา ศรีมินิลา	
19	นายทวี แก้วมิตร	สมาชิกสภาฯ ม.11	ทวี แก้วมิตร	
20	นายยาเพชร แก้วสำราญ	สมาชิกสภาฯ ม.11	ยาเพชร แก้วสำราญ	
21	นายจำรัส จันทาสี	สมาชิกสภาฯ ม.12	จำรัส จันทาสี	
22	นายบุญชอบ สอดสุข	สมาชิกสภาฯ ม.13	บุญชอบ สอดสุข	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
23	นายเสริม อินทรอ่อนโชติ	สมาชิกสภาฯ ม.14	เสริม อินทรอ่อนโชติ	
24	นายอาคม เพ็ชรแท้	สมาชิกสภาฯ ม.14	อาคม เพ็ชรแท้	
25	นายอภิชาติ สอนชัยภูมิ	สมาชิกสภาฯ ม.15	อภิชาติ สอนชัยภูมิ	
26	นายเฉลิมศักดิ์ เหววัต	สมาชิกสภาฯ ม.16	เฉลิมศักดิ์ เหววัต	
27	นายสิริพรชัย ทองคนทา	สมาชิกสภาฯ ม.16	สิริพรชัย ทองคนทา	
28	นายมนตรี เทพนรินทร์	สมาชิกสภาฯ ม.17	มนตรี เทพนรินทร์	
29	นายไสว ชูจะหมื่น	สมาชิกสภาฯ ม.18	ไสว ชูจะหมื่น	
30	นายทิวา วังหอม	สมาชิกสภาฯ ม.19	ทิวา วังหอม	
31	นายสุข กั้นพนม	สมาชิกสภาฯ ม.20	สุข กั้นพนม	
32	นายพรรณคิด พลรัมย์	สมาชิกสภาฯ ม.20	พรรณคิด พลรัมย์	
33	นายกิตติศักดิ์ ณะสุตร	สมาชิกสภาฯ ม.21	กิตติศักดิ์ ณะสุตร	
34	นายเสกสรร ภูสีน้ำ	สมาชิกสภาฯ ม.22	เสกสรร ภูสีน้ำ	
35	นายศราวุธ ถนอมโกชน์	สมาชิกสภาฯ ม.22	ศราวุธ ถนอมโกชน์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคริสฐ์ หมากดี	สมาชิกสภาฯ ม.8	-	ขาด
2	นายสมพงษ์ คุณทะวงษ์	สมาชิกสภาฯ ม.9	-	ขาด
3	นายสมิ๊ด นะศิลา	สมาชิกสภาฯ ม.12	-	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิทยา อ้อชัยภูมิ	ปลัด อบต.	วิทยา อ้อชัยภูมิ	
2	นายสุภาพ เจริญเพชร	ผอ.กองช่าง	สุภาพ เจริญเพชร	
3	นายพีรพล เพชรทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	พีรพล เพชรทอง	
4	นางสุภาวดี พุ่มมั่ง	ผอ.กองสวัสดิการ	สุภาวดี พุ่มมั่ง	
5	นางสาวโชติภัทร สองศรี	นักวิชาการเงินและบัญชี	โชติภัทร สองศรี	
6	นายเจริญ ทองเงิน	นักทรัพยากรบุคคล	เจริญ ทองเงิน	
7	นายจักริน คงด้วง	นักวิเคราะห์ฯ	จักริน คงด้วง	

เมื่อสมาชิกสภา อบต.นางแดด ได้มาถึงที่ประชุมโดยพร้อมกันแล้ว เลขานุการสภาฯได้เชิญสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม

ประธานสภาฯ ได้ตรวจสอบแล้วครบองค์ประชุมจึงได้เริ่มประชุม เมื่อเวลา 09.30 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ตามที่สภาของเราได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 ไว้ 4 สมัย สำหรับสมัยนี้ก็เป็นสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

2.1 สมัยประชุมสภาสามัญสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

2.2 สมัยประชุมสภาสามัญสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกสภาของเราได้ร่วมกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญที่ 1/2562 ทั้ง 2 สมัยที่ได้ส่งให้ทุกท่าน หากท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไขก็ให้เสนอแก้ไขในสภาได้เลย เพื่อที่จะได้ร่วมกันพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ถ้าไม่มีสมาชิกเสนอแก้ไขก็จะหามติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ประชุม มีมติ

เห็นชอบ 34 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

4.1 การออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562

ประธานฯ สำหรับเรื่องการออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 นั้น สภาของเราก็ได้ประชุมไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากมีสมาชิกสภาบางท่านยังไม่เข้าใจในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติดังกล่าว จึงยังไม่ได้มีมติเห็นชอบในข้อบัญญัติดังกล่าวแต่เรื่องการออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยนี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกท้องถิ่นต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติ จึงขอให้ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวิชาฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) สำหรับการออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยนั้น สืบเนื่องจาก อบต.นางแดด ได้ยื่นร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อสมัยประชุมที่ผ่านมาเนื่องจากในข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ มีค่าใช้จ่ายในการเก็บขนจึงทำให้สมาชิกหลายท่านยังมีข้อสงสัยอยู่จึงขอเลื่อนการประชุมออกไป แต่ทางจังหวัด ทางกรมส่งเสริมได้สอบถามมาว่า อบต.นางแดด ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยหรือยัง เพราะทุกท้องถิ่นต้องดำเนินการ ส่วนเรื่องค่าเก็บขนนั้น เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดเองแต่เป็นผู้กำหนดมาจากพระราชบัญญัติ ซึ่งเราจะไปเก็บต่ำกว่าเขาก็ไม่ได้ซึ่งเมื่อเป็นกฎหมายออกมาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติ ถามว่าเราไม่ต้องออกข้อบัญญัติดังกล่าวได้หรือไม่ ตอบว่าไม่ได้เพราะเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติและเราต้องรายงานอำเภอด้วย จึงขอนำเรียนให้สมาชิกได้รับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป เพื่อจะได้ประกาศใช้และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป

ประธานฯ ตามที่ท่านปลัด ได้นำเรียนในที่ประชุมได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

นายปรีชา ส. อบต.หมู่ 10 การออกข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2562 ที่ทาง อบต.นางแดด ได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้สมาชิกสภา ได้ศึกษาทำความเข้าใจนั้น ผมไม่เข้าใจข้อ 1.2 ของบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติ ที่ระบุค่าเก็บและค่าขนมูลฝอย ประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร เราจะคิดกันแบบไหน แบบการตวงข้าวสาร ถึงจะรู้จักน้ำหนักขยะว่าวันหนึ่งครัวเรือนนั้นมีขยะกี่ลิตร

ประเด็นที่ 2 อยู่ในหน้าที่ 2 ข้อ 5 การเก็บขนกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลนางแดด เป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต.นางแดด ผมจึงอยากให้ อบต.นางแดด เราได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมให้ชัดเจน ผมเชื่อว่าตำบลนางแดดเป็นตำบลเดียวที่ไม่มีมีการเก็บขนขยะภายในตำบลไปกำจัด ซึ่งปัจจุบันโยนภาระการกำจัดขยะไปให้ชาวบ้าน เขากำจัดเองซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าการกำจัดขะนั้นถูกผิดอย่างไร จึงอยากให้ทาง อบต.นางแดด ดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยโดยเร็ว ซึ่งเรามีงบประมาณที่จะดำเนินการเพียงพออยู่แล้ว เพราะถ้าเราไม่ทำประชาชนก็จะนำขยะไปทิ้งไว้ข้างถนนซึ่งเป็นปัญหาที่เราต้องไปเก็บทำลายเหมือนเดิม จึงขอฝากท่านประธานไว้ด้วย

- ประธานฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะขอเชิญท่านปลัดได้ตอบข้อซักถามของสมาชิก
- นายวิทย์ฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ในส่วนของข้อ 1.2 ก็เป็นหน่วยวัดเป็นลิตร เพราะถ้าลูกบาศก์เมตรคงมากเกินไป ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้สอบถามก็ขอยืนยันว่าหน่วยวัดเป็นลิตร
- ประเด็นที่ 2 ข้อ 5 หน้าที่ 2 ตามรายละเอียดที่ได้แจกให้ทุกท่านดูนั้น ก็หมายความว่าเรื่องการเก็บขนขะนั้น ถ้าเราออกข้อบัญญัติไปแล้วก็จะกลายเป็นกฎหมายท้องถิ่น ต้องถือปฏิบัติต่อไป ใครจะเก็บ ใครจะขนหรือทำอะไรต้องได้รับความเห็นชอบจากท้องถิ่นก่อน หากไม่มีข้อบัญญัติเราก็ทำอะไรไม่ได้
- ประธานฯ ตามบทบาทและหน้าที่เรื่องการเก็บขนและกำจัดขยะ ถือเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำข้อบัญญัตินั้นขึ้นมา เราก็คงไปควบคุมเรื่องการจัดการขยะไม่ได้ เราเลยต้องทำให้เป็นรูปธรรม มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- นายพงษ์คิด ส.อบต.หมู่ 2 สำหรับการจัดเก็บขยะผมก็ยังค้างคาใจอยู่ว่า 20 ลิตร เป็นทั้งหมู่บ้านหรือเป็นรายครัวเรือน
- นายไสว ส.อบต.หมู่ 18 ถ้าเรามีข้อบัญญัติแล้วเราจะมีสถานที่กำจัดที่ไหน
- นายวิทย์ฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) สำหรับการคิดก็คิดเป็นรายครัวเรือนดูแล้วท้องถิ่นใกล้เคียงก็เก็บประมาณครัวเรือนละ 10 บาทต่อเดือน หรือปีละ 120 บาท
- ส่วนในเรื่องการกำจัดกับการออกข้อบัญญัติก็ขอให้อย่างแยกกัน เพราะเรื่องนี้เป็นกฎหมายที่เราต้องทำ ส่วนสถานที่กำจัดขยะก็อยากให้กระจายเป็นโซน เช่น โซนบ้านโหล่น โซนบ้านห้วยกุ่ม และหลังจากข้อบัญญัติเราผ่าน ก็จะดูเรื่องภาระในการจัดเก็บซึ่งแยกเป็น 4 ประเภท 4 สี ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ส่วนสถานที่ก็อยากให้ท่านสมาชิกช่วยกันสำรวจสถานที่ด้วย

ประธานฯ	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะหามติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอย อบต.นางแดด ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ประชุม	มีมติ เห็นชอบ 34 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 1 คน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อพิจารณา

5.1 โอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 เป็น หมู่ 10

ประธานฯ	สำหรับวาระนี้ก็ถือเป็นอำนาจของสภาของเรา ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้สอบถามทำความเข้าใจ เนื่องจากที่ผ่านมาเราก็ได้มีมติที่ประชุมไปแล้วว่า ก่อสร้างถนนอยู่หมู่ 3 แต่ตอนสร้างจริงไปสร้างในหมู่ 10 จึงอยากให้ท่านปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบเหตุผล
นายวิทยาฯ	(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) สืบเนื่องจากที่เราได้จ่ายขาดเงินสะสมไปให้ทุกหมู่บ้าน ซึ่งหมู่ 3 ก็ได้งบประมาณเช่นกันแต่ทำไมต้องสร้างอยู่หมู่ 10 นั้น เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นถนนทางไปสถานีสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาซึ่งใช้ด้วยกันทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 3 , หมู่ 10, หมู่ 18 ซึ่งหมู่ 10 ได้งบประมาณ ก็ได้สร้างถนน คสล. แต่ระยะทางมันยาวทำให้งบประมาณที่ได้ไปมันไม่พอ ทางหมู่บ้านก็เลยขอให้เอาโครงการก่อสร้างคสล.หมู่ 3 ไปทำเส้นเดียวกันกับหมู่ 10 เพื่อจะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงนำเรื่องนี้เข้าสภาเพื่อให้สภามีมติเห็นชอบให้โครงการของหมู่ 3 นั้นไปทำหมู่ 10 ซึ่งทางผู้นำหมู่ 3 ก็ได้แนบประชาคมมาที่อบต.แล้ว ไม่ใช่ได้งบประมาณเพิ่มนะครับแต่ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างเท่านั้น
นายปรีชา	ส.อบต.หมู่ 10 ประเด็นการสร้างถนนคสล.หมู่ 3 ในพื้นที่หมู่ 10 นั้น ทางผู้นำหมู่บ้านก็ได้พูดคุยตกลงกันแล้ว เพราะเส้นทางดังกล่าวชาวบ้านลำบากมากจริงๆ จึงขอยืนยันว่าที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปแล้วนั้น เป็นเรื่องจริงทุกประการ จึงอยากขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกทุกท่านให้ความเห็นชอบด้วย
นายหนูกุล	ส.อบต.หมู่ 10 อยากให้ท่านปลัดถ่ายเอกสารหนังสือจากหมู่บ้านที่เป็นหลักฐานว่าประชาชนหมู่ 3 ไม่ติดใจและยินยอมให้เอาโครงการดังกล่าวไปสร้างที่หมู่ 10 ได้
ประธานฯ	ตามที่ท่านหนูกุล ได้เสนอนั้นก็เห็นด้วยว่าควรถ่ายเอกสารหลักฐานให้สมาชิกทุกท่านได้เห็น

นายวิทยาฯ	(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำสภาถ่ายเอกสารขึ้นมาแจกให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ก็กรุณารอสักครู่เพื่อทุกท่านจะได้ใช้เป็นเอกสารประกอบในการตัดสินใจพิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธานฯ	ช่วงรอเอกสารก็ขอพักเบรก 10 นาที
ที่ประชุม	รับทราบ
ประธานฯ	ตามที่สมาชิกสภาได้ขอดูเอกสารของทางหมู่ 3 และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายเอกสารและแจกให้กับสมาชิกสภาทุกท่านดูแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะอธิบายหรือสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมก็จะหามติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่ 3 เป็นหมู่ 10
ที่ประชุม	มีมติ เห็นชอบ 34 คน ไม่เห็นชอบ 0 คน งดออกเสียง 1 คน

5.2 ประกาศเขตป่าภูเป้งเป็นเขตห้ามล่า

ประธานฯ	สำหรับระเบียบวาระนี้ก็ขอเชิญท่านปลัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายวิทยาฯ	(ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) สืบเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ลงพื้นที่บ้านโหล่นและท่านได้เห็นป่าภูเป้ง ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่และพบว่ามีชาวบ้านเริ่มเข้าไปบุกรุกแผ้วถางและมีนักข่าวช่อง 7 ได้บินสำรวจและพบการบุกรุกและทำลายป่าบริเวณภูเป้ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีบัญชาให้มีการอนุรักษ์ผืนป่าภูเป้ง โดยขับเคลื่อนกับท่านนายอำเภอหนองบัวแดงและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึง อบต.นางแดดของเรา ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการเดินสำรวจแนวเขตกับทางหน่วยอนุรักษ์และป่าไม้แล้ว อีกทั้งที่ประชุมระดับอำเภอก็ได้พิจารณาเห็นชอบให้ป่าภูเป้งเป็นเขตห้ามล่าแล้ว ก็ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับทราบว่าห้ามเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ดังกล่าว เพราะอาจถูกจับและถูกดำเนินคดีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้น ถือเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน เพื่อให้ธรรมชาติของเราได้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ให้กับลูกหลานของเราในอนาคต ดังนั้นก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศเขตป่าภูเป้งเป็นเขตห้ามล่า

ประธานฯ ตามที่ท่านปลัดได้อธิบายและชี้แจงเหตุผลการประกาศเขตป่าภูเป้งเป็นเขตห้ามล่า นั้น มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีจะหามติที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาเห็นชอบให้ประกาศเขตป่าภูเป้งเป็นเขตห้ามล่า

ที่ประชุม มีมติ

เห็นชอบ 34 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

5.3 การสรุปผลการประมาณราคาการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 9,13,17

ประธานฯ ผมจะขอสรุปผลการประมาณราคาเลยนะครับ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างประปาของ หมู่ 9,13,17 ซึ่งสร้างเสร็จหลายเดือนแล้วแต่ผู้รับเหมาไม่สามารถเบิกค่าดำเนินงานได้ เนื่องจากสภายังไม่ให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่

นายสวาท ส.อบต.หมู่ 9 ก็ขอขอบคุณท่านปลัด ซึ่งประปาหมู่บ้านคลองเตยก็ได้ใช้นานแล้วก็เห็นใจ ผู้รับเหมาที่ไม่สามารถเบิกเงินได้เพราะเขาก็ทำเสร็จ 3-4 เดือนแล้ว จนทุกวันนี้ซั่มเมสพังแล้ว ซึ่งไม่ทราบว่าจะอยู่ในช่วงประกันหรือไม่ ก็ขอฝากท่านปลัดช่วยตรวจสอบให้ด้วย

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะหามติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรพิจารณาเห็นชอบการสรุปผลการประเมินราคาการก่อสร้างประปา หมู่ที่ 9 ,13, 17

ที่ประชุม มีมติ

เห็นชอบ 34 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

5.4 แผนพัฒนาห้าปี พ.ศ 2561 - 2565

ประธานฯ ขอเชิญ นายจักริน คงด้วง นักวิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายจักริน นักวิเคราะห์ฯ ให้ทุกท่านได้เลือกมา 2 โครงการเพื่อบรรจุในแผน เนื่องจากเป็นเรื่องที่กรมได้ ส่งการมาให้เร่งดำเนินการ

ประธานฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือเพื่อสำรวจโครงการแต่บางหมู่บ้านก็ยังไม่ส่ง หมู่บ้านใดเห็นควร จะบรรจุเรื่องใดในแผน ก็ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้เลย เพราะมีระยะเวลาที่กำหนดให้เราต้องดำเนินการเพื่อประกาศใช้ต่อไป

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมก็จะหามติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองแผนพัฒนาห้าปี พ.ศ 2561 - 2565

ที่ประชุม

มีมติ

เห็นชอบ 34 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

- ประธานฯ สำหรับวาระนี้ก็ขอเชิญท่านสมาชิกท่านใดที่มีเรื่องใดจะเสนอแนะก็ขอเชิญเสนอในที่ประชุมได้เลย
- นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ขอแจ้งเรื่องการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ซึ่งตอนนี้เราติดที่ 3 ระดับอำเภอ ซึ่งระบาดในชุมชนบ้านโหล่น ดังนั้นชุมชนบ้านโหล่นเราต้องมาช่วยกันทำความสะอาดในหมู่บ้าน เพราะพ่นหมอกควันอย่างเดียวคงแก้ปัญหาไม่ได้และขอให้ท่านร่วมกับผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์การคว่ำถังน้ำหรือกะลาที่มีน้ำขัง จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ
- นายปัญญา ส.อบต.หมู่ 1 สอบถามเรื่อง ถนนคสล.หนองแก - โนนสาธิต ชาวบ้านขมว่าดีแต่มันแคบมีไหล่ทางหรือไม่
2. ไฟฟ้าแสงจันทร์ในหมู่บ้าน ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านปลัดแจ้งพนักงานไปซ่อมด้วย
- นายหนูกุล ส.อบต.หมู่ 1 เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีสวรรค์มีเด็กค่อนข้างเยอะประมาณ 30 คนแต่มีครูเพียง 2 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก
- นายสุทา ส.อบต.หมู่ 4 1. เรื่องไฟแสงจันทร์ทางใหญ่ ดับมาเกือบเดือนแล้วไม่ทราบว่า ไฟผ่าหรืออย่างไรก็ขอฝากผู้บริหารด้วย
2. ถนนเข้าแปลงเกษตรจากถนนใหญ่ ซึ่งเขาจะขอขยายทางถ้าเขาจะทุบเพื่อขยายทางเราจะอนุญาตให้เขาดำเนินการหรือไม่
3. ถนนคอนกรีตเข้าวัดงบ 200,000 บาท ตอนนี้เหลือ 24 เมตร อยากขอให้ทำต่อให้เสร็จ
- นายปูน ส.อบต.หมู่ 7 เรื่องถนนที่มันแคบอยากให้เราปักแนวเขตตามถนนทั้งถนนเข้าแปลงเกษตรและถนนเชื่อมหมู่บ้านจึงอยากฝากไว้ด้วย
- นายพงษ์คิด ส.อบต.หมู่ 2 1.อยากขอขอบคุณท่านประธานและท่านปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายก ที่ได้จัดสรรงบให้หมู่ 2 ชาวบ้านฝากขอบคุณมา
2. อยากขอความอนุเคราะห์ขอเพิ่มไฟแสงจันทร์ ม่วงมณี 2 หลอด คุ่มใหญ่ 2 หลอด เพราะชาวบ้านสัญจรตอนกลางคืนลำบาก

- ประธานฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านตอนนี้ก็น่าสนใจเรื่องโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
- นายวิทยาฯ (ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.นางแดด) ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้แนะนำการทำงาน
1. ท่านปัญญา เรื่องถนนเราไต่บุดหนุนมาจาก นพค.กว้าง 4 เมตร มีไหล่ทางครับ
 2. ท่านหนูกุล เรื่องครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ไม่พอทุกศูนย์ก็ค่อนข้างยอดเด็กเยอะ แต่ครูก็ยังไม่ครบตามที่กรมกำหนดคือเด็ก 10 คนต่อครู 1 คน ก็จะพยายามเฉลี่ยให้
 3. ท่านสุทา เรื่องไฟแสงจันทร์ดับจากการสำรวจก็พบอุปกรณ์ชำรุดน่าจะอาทิตย์หน้า
 - เรื่องทูปท่อของเราถ้าเขาทำอะไรให้เรา ก็ขอเอาแบบมาให้เราดูด้วยเพราะเป็นอำนาจของสภา
 - ถนนเข้าวัดที่เหลือ 24 เมตร ก็จะให้ช่างคำนวณว่าต้องใช้งบเท่าไรก็จะดำเนินการให้
 - 4.ท่านปุ่น ถนนเข้าแปลงเกษตรมีหลักแนวเขตของ อบต. ก็อยากทำครับ บ้านไหนพร้อมแล้วแจ้งมาเลย แต่ท่านต้องชี้แจงต่อที่พี่น้องประชาชนท่านก่อน ปกติถนน สปก. เขากั้นไว้ 7 เมตร
 - เรื่องของท่านพงษ์คิด ขอขอบคุณท่านและประชาชนที่ให้คำชม ไฟแสงจันทร์จะให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจให้
 - การเลือกตั้งประกาศแล้วจะมีสมาชิกบ้านละ 1 คนแต่ยังเป็น อบต. อยู่
 - เลือกตั้ง อบต.น่าจะเป็นปี 2563
 - ก็คงมีเรื่องเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก

